

(สำเนา)

ประกาศกรมเจ้าท่า

ที่ ๑๓๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ส่วนกลาง)

ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยกำหนดประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อใช้ทดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ ห่มม่วง

(นายสมศักดิ์ ห่มม่วง)

อธิบดีกรมเจ้าท่า

สำเนาถูกต้อง

วิภากรณ์ ม่วงทอง

(นางรัชฎาภรณ์ ม่วงทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รัชฎาภรณ์/คัด/ทาน

หัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตำแหน่ง	หัวข้อวิชาที่สอบ	หมายเหตุ
<p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p>	<p>ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความรู้หลักการและนโยบายทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๕. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS : Government Fiscal Management information System) ๗. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ๘. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ๙. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า ๑๐. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๑๑. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๒. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ๑๓. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ 	<p>ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒</p>

3/25/2562
สมนึก

ตำแหน่ง	หัวข้อวิชาที่สอบ	หมายเหตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ , การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้อง	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เจ้าพนักงานพัสดุ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑	ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๖. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า ๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๘. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๙. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
เจ้าพนักงานพัสดุ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ , การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้อง	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง	วิชาที่สอบ	หมายเหตุ
<p>เจ้าพนักงานสื่อสาร ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p>	<p>ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความรู้ด้านการสื่อสารทางทะเล และระบบ GMDSS ๓. ความรู้ด้านระบบโทรคมนาคม ๔. ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๖. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ ๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๘. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 	<p>ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒</p>
<p>เจ้าพนักงานสื่อสาร ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</p>	<p>ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ , การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 	<p>ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑</p>
<p>นักวิชาการขนส่ง ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p>	<p>ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก ๓. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมเจ้าท่า ๔. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๕. ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการทำงานศูนย์ราชการสะดวก ๖. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 	<p>ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ตำแหน่ง	วิชาที่สอบ	หมายเหตุ
	๗. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๘. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๙. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ	
นักวิชาการขนส่ง <u>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</u>	ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ , การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการบริการ	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิศวกร (ด้านตรวจแบบเรือ) <u>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</u>	ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) ๑. การคำนวณความแข็งแรงชิ้นส่วนโครงสร้างเรือ ๒. การคำนวณทรงตัวเรือ ๓. ความรู้ด้านมาตรฐานการจัดวางโครงสร้างเรือ ๔. อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎข้อบังคับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง ๕. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๘. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๙. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ (ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ)

ตำแหน่ง	วิชาที่สอบ	หมายเหตุ
วิศวกร (ด้านตรวจแบบเรือ) <u>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</u>	ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ ; การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิศวกร <u>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</u>	ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน) ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานวางแผนโครงการฯ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่และหาปริมาตร ๔. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๕. ความรู้ทางด้านชลศาสตร์ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ๗. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๘. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๙. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานราชการ	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ (ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ)
วิศวกร <u>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</u>	ประเมินสมรรถนะบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ , การทำงานเป็นทีม ๒. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อสาร , ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง	ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พร้อมผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑